

“อาฟรา สลิม” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้ถูกซ์เปิดตัว ฟรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด!!!



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ้อป ดีจัง ผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “อาฟรา สลิม (Afra Slim)” ได้ถูกซ์ เปิดตัว ฟรีเซ็นเตอร์คนล่าสุดเน็ตไอดอลสาวได้ “น้องเจนนี่ – นางสาวรัชก สุวรรณเกตู” อย่างเป็นทางการ เพื่อบุกตลาด สุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการสลายและเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ให้มีสัดส่วนที่กระชับ และสุขภาพดีขึ้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ภายในงานได้รับเกียรติจากตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ภาคกลาง นางสาวปริยาภรณ์ ปัญจรัก มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์ด้วยยอดขายที่ทะลุเป้าภายในพริบตา ต่อยอดด้วยอาชีพรายได้เสริม

นางสาวปริยาภรณ์ ปัญจรัก ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ภาคกลาง กล่าวว่า “วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรติจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาฟรา สลิม มาร่วมงานในครั้งนี้ โดยก่อนหน้านี้จะตัดสินใจมาร่วมลงทุนก็มีการศึกษาผลิตภัณฑ์มาก่อน หรือแม้แต่การตลาดว่าดีจริง และไม่ผิดหวังเมื่อมาลงทุน ซึ่งตอนนี้อยอมรับว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าการลงทุนกับผลิตภัณฑ์อาฟรา สลิม ไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะผลตอบรับที่ได้มาไม่ว่าจะยอดขายหรือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีชีวิตดียิ่งขึ้นด้วยรายได้หลักและรายได้เสริม แน่แน่นอนว่าไม่ผิดหวัง รับประกันได้ สุดทำนี้สำหรับท่านใดที่สนใจอยากมีอาชีพรายได้เสริม สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook: Afra Slim ByGolffy หรือโทร.0856265550” นางสาวปริยาภรณ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย

นางสาวรัชก สุวรรณเกตู ฟรีเซ็นเตอร์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาฟรา สลิม กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่ได้รับโอกาสจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาฟรา สลิม มาเป็นฟรีเซ็นเตอร์ตัวแรกของเจนนี่ เพราะก่อนที่จะมาเป็นฟรีเซ็นเตอร์ก็ได้มีโอกาสลองทานก็รู้สึกได้ว่าแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวเจนนี่ได้จริง จึงทำให้เชื่อมั่นว่าสินค้ามีคุณภาพ โดยการเป็นฟรีเซ็นเตอร์ในครั้งนี้ยังได้มีโอกาสแต่งเพลง “อาฟรา สลิม จัดให้” ที่มีแรงบันดาลใจแต่งเพลงมาจากตัวเองที่เจอปัญหาโดนเพื่อล้ออ้วน ด่า จึงนำมาเรียบเรียงเป็นบทเพลงนี้ ซึ่งผลตอบรับดีมาก ไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ก็ร้องได้สุดทำนี้ขอฝากผลงานเพลงของเจนนี่ และสามารถติดตามข่าวสารหรือแคมเปญที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ได้ กับการก้าวคอนเสิร์ตของเจนนี่กับผลิตภัณฑ์ อาฟรา สลิม กันทั่วประเทศได้ที่ Facebook: เอกบุปผา เอียดวิจิตร และ <https://www.facebook.com/AfraSlim/>” นางสาวรัชกฯ กล่าวทิ้งท้าย

ที่ปรึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัท จริงใจครีเอชั่น จำกัด

นิตยา (ยุ้ย) โทร. 087-987-7765 อภิญญา (อะตอม) โทร. 084-672-9966

ปณทริก(อิง)โทร. 081-908- 8173 /ฉัตรทริกา (แครอท) โทร. 084-935-6004